

Số: 111.21/KIS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2021

V/v: Tạm ngừng hoạt động tại văn phòng trụ sở  
chính

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;

Ngày 18/7/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (“KIS”) nhận được Thông báo về trường hợp ca nhiễm Covid-19 là nhân viên môi giới làm việc tại văn phòng trụ sở chính ở địa chỉ 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Ngay sau khi nhận được thông báo trên, KIS đã tiến hành xác định và lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh tại nơi làm việc; đồng thời tiến hành khử khuẩn toàn bộ khuôn viên văn phòng trụ sở chính theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (“HDCD”).

Theo Thông báo từ Ban Quản lý tòa nhà: Do xuất hiện ca nhiễm Covid-19, **văn phòng trụ sở chính của KIS sẽ tạm thời ngừng hoạt động từ 19/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.**

Nhằm duy trì liên tục hoạt động kinh doanh và giao dịch an toàn, ổn định, thông suốt theo Thông báo số 131/TB-UBCK Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước ban hành ngày 31/3/2020, chúng tôi đã triển khai cho **các nhân viên đang làm việc tại trụ sở được chủ động làm việc trực tuyến tại nhà**, cũng như nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM. Ngoài ra, các văn phòng chi nhánh khác của KIS trên toàn quốc vẫn đang hoạt động bình thường.

Do đó, trong thời gian tạm ngừng hoạt động tại trụ sở chính, KIS xin đề xuất được sử dụng chữ ký số đã đăng ký với Quý cơ quan trên hệ thống báo cáo và công bố thông tin (SCMS, CIMS, ECM) trong các báo cáo và công bố thông tin định kỳ hoặc bất thường (nếu có). Chữ ký số của người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền hợp pháp của công ty sẽ được bổ sung và gửi lại cho Quý cơ quan ngay sau khi kết thúc thời gian tạm ngừng hoạt động.

CTCP chứng khoán KIS Việt Nam kính báo cáo và mong Quý cơ quan hỗ trợ để các hoạt động của công ty chúng tôi được diễn ra thông suốt.

Xin chân thành cảm ơn

Trân trọng.

**Giám đốc cấp cao khối hoạt động**

Lee Hun Woo